

KHU CÔNG NGHIỆP VSIP THÁI BÌNH

Động lực tăng trưởng kinh tế mới của tỉnh

Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam - Singapore (VSIP) từ lâu đã trở thành một trong những mô hình KCN kiểu mẫu tại Việt Nam. Với quy mô đầu tư lớn, hạ tầng hiện đại và định hướng phát triển bền vững, VSIP đã tạo ra những tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương. Việc triển khai KCN VSIP tại Thái Bình không chỉ mở ra cơ hội phát triển công nghiệp mà còn góp phần đưa tỉnh trở thành một trong những trung tâm kinh tế mới của khu vực đồng bằng sông Hồng.



Phối cảnh tổng thể khu công nghiệp VSIP Thái Bình trên địa bàn hai xã An Tân và Thụy Trường, thuộc Khu kinh tế Thái Bình.

sớm hiện diện trên địa bàn. Bà Vũ Thị Thủy, thôn Tân Trường, xã An Tân cho biết: Gia đình tôi có hơn 1.200m<sup>2</sup> đất nông nghiệp nằm trong diện thu hồi phục vụ dự án. Cuối năm 2024, khi được chính quyền địa phương mời dự họp, thông báo chủ trương thu hồi đất, tôi và gia đình đã đồng thuận bàn giao đất và nhận tiền đền bù. Tôi và bà con nhân dân trong xã, ai cũng mong muốn KCN VSIP sớm được đầu tư, đi vào hoạt động, tạo việc làm cho con cháu chúng tôi và ổn định cuộc sống cho bà con.

Theo lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy, hiện tại công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư dự án KCN VSIP Thái Bình đang được triển khai tích cực, với hơn 99,7% hộ gia đình và cá nhân đồng thuận giao đất trước thời hạn. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ chi trả bồi thường cho các hộ dân bị thu hồi đất, bảo đảm quyền lợi của người dân và thúc đẩy tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Hồng Đại, Tổng giám đốc VSIP Thái Bình cho biết thêm: VSIP đã chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để sớm bắt tay vào đầu tư hoàn thiện đồng bộ, hiện đại hạ tầng kỹ thuật KCN VSIP Thái Bình. Chúng tôi cũng tiến hành xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế song song nhằm tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư tốt nhất về KCN VSIP Thái Bình, không để tình trạng đất chờ dự án. Trước mắt, chúng tôi chuẩn bị tốt mọi điều kiện để buổi lễ khởi công dự án KCN VSIP Thái Bình với sự tham gia chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo trung ương, tỉnh Thái Bình thành công tốt đẹp, là sự kiện chào mừng hai nước mới nâng cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore.

KCN VSIP Thái Bình hứa hẹn sẽ trở thành một động lực phát triển quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương. Ông Vũ Kim Cừ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh khẳng định: Với hạ tầng được thiết kế, đầu tư hiện đại, vị trí chiến lược và chính sách đầu tư hấp dẫn, VSIP Thái Bình không chỉ là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế mới của tỉnh mà còn là minh chứng cho sự phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế của Thái Bình.

KHÁC DUẤN



Công ty Cổ phần May HNF đầu tư hệ thống máy trải vải tự động để nâng cao sản lượng, giảm sức lao động.

Để doanh nghiệp phát triển bền vững

Thời điểm này, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ tăng tốc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đáp ứng đơn hàng và duy trì việc làm ổn định cho người lao động. Để duy trì sự phát triển bền vững, các doanh nghiệp đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm các chế độ cho người lao động.

Tăng tốc tìm nguồn lao động

Công ty Cổ phần May HNF trước đây là Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất công nghiệp Tràng An thành lập tháng 2/2019 tại xã An Tràng. Sau hơn 6 năm hoạt động, dù trải qua những năm tháng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và tình hình kinh tế thế giới song doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng cũng như thu nhập việc làm ổn định cho hơn 300 lao động. Năm 2024, doanh thu của Công ty đạt gần 100 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Năm 2025, mục tiêu của Công ty doanh thu tăng 20% so với năm 2024, duy trì mức thu nhập bình quân cho người lao động từ 8 - 9 triệu đồng/tháng. Hiện tại, Công ty đã ký đơn hàng đến hết tháng 9/2025 và có kế hoạch tuyển dụng lao động để đáp ứng yêu cầu của đơn hàng. Ông Phạm Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Để đáp ứng đơn hàng trong thời gian dài, Công ty cũng lên kế hoạch tuyển dụng khoảng 100 lao động. Quá trình tìm kiếm lao động, chúng tôi không tuyển dụng nhiều và ở ạt, thay vì tuyển một lần, doanh nghiệp sẽ chia thành 2 - 3 đợt. Những lao động được tuyển, Công ty sẽ tập trung đào tạo bài bản để có tay nghề vững nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại doanh thu ổn định cho doanh nghiệp, thu nhập ổn định cho người lao động.

Cũng như Công ty Cổ phần May HNF, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đang tích cực tuyển dụng lao động, nhất là lao động trong lĩnh vực may mặc. Số lượng tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp khá nhiều, từ 500 - 1.000 người. Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Công ty TNHH May XNK Đạt Vinh, xã An Hiệp, việc tuyển dụng lao động số lượng lớn là nhu cầu chung với mỗi doanh nghiệp trước sức ép bảo đảm đơn hàng đã ký kết. Song, nếu duy trì được đơn hàng và bảo đảm được các chế độ cho người lao động đúng như những cam kết tuyển dụng sẽ thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế rất nhiều doanh nghiệp, chỉ sau một thời gian tuyển dụng, đơn hàng hết, các chế độ bị cắt giảm, điều kiện làm việc không bảo đảm, người lao động lại nhảy việc. Với Công ty TNHH May XNK Đạt Vinh, dù đơn hàng ký đến năm 2028 song doanh nghiệp chưa có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động, số lượng người lao động doanh nghiệp vẫn duy trì 1.800 lao động, bảo đảm mức thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng và các chế độ cho người lao động theo quy định.

chung với mỗi doanh nghiệp trước sức ép bảo đảm đơn hàng đã ký kết. Song, nếu duy trì được đơn hàng và bảo đảm được các chế độ cho người lao động đúng như những cam kết tuyển dụng sẽ thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế rất nhiều doanh nghiệp, chỉ sau một thời gian tuyển dụng, đơn hàng hết, các chế độ bị cắt giảm, điều kiện làm việc không bảo đảm, người lao động lại nhảy việc. Với Công ty TNHH May XNK Đạt Vinh, dù đơn hàng ký đến năm 2028 song doanh nghiệp chưa có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động, số lượng người lao động doanh nghiệp vẫn duy trì 1.800 lao động, bảo đảm mức thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng và các chế độ cho người lao động theo quy định.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm các chế độ cho người lao động

3 tháng đầu năm 2025, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã ký kết được nhiều đơn hàng, một số doanh nghiệp đơn hàng ký đến cuối năm 2025 và kéo sang những năm sau. Đây là tín hiệu vui đối với các doanh nghiệp sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh và tình hình kinh tế thế giới, là cơ hội để doanh nghiệp khẳng định uy tín với khách hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh các doanh nghiệp cạnh tranh nguồn lao động, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nâng cao tay nghề cho người lao động để nâng cao năng suất, giảm nhân công được doanh nghiệp chú trọng. Tại Công ty Cổ phần May HNF, ngay cuối năm 2024, doanh nghiệp đã dành 50 tỷ đồng đầu tư hệ thống máy trải, máy cắt tự động, máy may trình, máy dẫn vải tự động... để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Không dừng lại ở đó, đầu tư máy móc, nhiều chế độ đãi ngộ đối với lao động, đặc biệt lao động lâu năm được doanh nghiệp quan tâm. Ông Phạm Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty chia sẻ: Để doanh nghiệp phát triển bền vững, mẫu chốt vẫn là giữ chân được người lao động. Ngay từ khi thành lập, chúng tôi luôn xác định con người là tài sản của doanh nghiệp. Do vậy, bảo đảm các chế độ, quyền lợi cho người lao động là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Ngoài các chế độ hỗ trợ về chuyên cần, xăng xe, chất lượng bữa ăn ca..., những lao động có thời gian gắn bó với doanh nghiệp lâu dài chúng tôi đều có các cơ chế hỗ trợ đặc thù. Năm 2024, 74 cán bộ, công nhân lao động gắn bó với Công ty từ khi thành lập đến nay được lãnh đạo Công ty trao quà tri ân với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Với Công ty TNHH May XNK Đạt Vinh, hiện tại ngoài trụ sở chính tại xã An Hiệp với 1.800 lao động, doanh nghiệp đã mở thêm 4 chi nhánh tại các địa phương trong tỉnh nâng tổng số lao động của Công ty lên gần 7.000 người. Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Công ty: Để duy trì mức thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng, việc bảo đảm đơn hàng đối dào, nguồn lao động có tay nghề để nâng cao chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Công ty tiếp tục nâng cấp nhà xưởng, đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại. Tại nơi làm việc của người lao động được lắp đặt hệ thống quạt gió thoáng mát, sạch sẽ, tạo môi trường làm việc thân thiện; đồng thời duy trì các chế độ phúc lợi ở mức tối nhất để mỗi công nhân khi đến Công ty như về gia đình, cùng nhau nỗ lực để tăng sản lượng, tiến lương, đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Quỳnh Phụ hiện có trên 300 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng của huyện tăng 15,6% so với năm 2023. Để khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, thời gian qua huyện Quỳnh Phụ ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, đặc biệt trong việc tạo quỹ đất để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và giải phóng mặt bằng với mong muốn các doanh nghiệp duy trì sự phát triển ổn định, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho NLĐ tại các địa phương trong huyện, góp sức cùng huyện hoàn thành mục tiêu đề ra.

NGUYỄN CƯỜNG

Điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư

Việc VSIP chọn Thái Bình làm điểm đến tiếp theo trong chuỗi các KCN của mình không phải là một quyết định ngẫu nhiên mà dựa trên những lợi thế chiến lược quan trọng của tỉnh. Ông Lee Ark Boon, Tổng giám đốc điều hành Sembcorp Development, đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VSIP cho biết: Thái Bình nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp với tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. KCN VSIP Thái Bình gần cảng Diêm Điền và cảng Đình Vũ (Hải Phòng) tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa và phát triển dịch vụ logistics. Ngoài vị trí đặc địa, KCN VSIP Thái Bình nằm trên tuyến đường bộ ven biển và gần các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được đầu tư trong tương lai gần. Khi hạ tầng hoàn thiện, hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, KCN VSIP Thái Bình sẽ trở thành trung tâm logistics quan trọng của khu vực.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Thái Bình được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp lớn của vùng đồng bằng sông Hồng; có cơ cấu kinh tế hiện đại với công nghiệp là động lực cho tăng trưởng kinh tế. Đi cùng với mục tiêu đó, tỉnh sẽ phát triển nhiều KCN, bố trí quỹ đất đủ lớn và kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược vào cùng thúc đẩy phát triển. VSIP là một trong những nhà đầu tư lớn, uy tín đầu tư vào Thái Bình thể hiện quyết tâm đồng hành cùng tỉnh hiện thực hóa mục tiêu lớn này.

Thái Bình ban hành nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư hấp dẫn nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng tái tạo. Song song đó, VSIP là nhà đầu tư lớn, giàu kinh nghiệm, có năng lực và có những cơ chế phù hợp thu hút dự án chất lượng cao. Chính vì vậy, có thể nói KCN VSIP Thái Bình sẽ trở thành điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Với tổng diện tích 333,4ha tại hai xã An Tân và Thụy Trường (Thái Thụy), dự án KCN VSIP Thái Bình được đánh giá sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn và góp phần quan trọng vào sự phát triển xã hội của địa phương. Cho đến nay, VSIP đã thu hút 1.000 nhà đầu tư đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư trên 23 tỷ USD đầu tư vào các KCN trên cả nước. Riêng tại Thái Bình, dự kiến KCN này sẽ nhận hơn 4.900 tỷ đồng đầu tư vào quý 1/2025.

Ông Nguyễn Hồng Đại, Tổng giám đốc VSIP Thái Bình cho biết: VSIP Thái Bình hướng tới thu hút các ngành công nghiệp mũi nhọn bao gồm lĩnh vực điện tử, cơ khí chế tạo, công nghiệp phụ trợ và năng lượng tái tạo ứng dụng với định hướng của tỉnh và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng hiện đại. Vì vậy, khi bắt tay đầu tư hạ tầng KCN, chúng tôi sẽ chủ động thiết kế, đầu tư đồng bộ, bất kỳ xu hướng phát triển xanh, bền vững. VSIP Thái Bình có đầy đủ các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đáp

ứng tiêu chuẩn cao về sử dụng công nghệ sạch, giảm phát thải khí nhà kính và tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

Hệ thống các KCN hiện hữu đang hoạt động của VSIP trên địa bàn cả nước thu hút chủ yếu các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 32 tỷ USD. Việc KCN VSIP Thái Bình được đầu tư cũng sẽ góp phần thúc đẩy xuất khẩu, gia tăng kim ngạch xuất khẩu của Thái Bình và cả nước. Các KCN VSIP đã tạo việc làm cho hơn 320.000 lao động trên cả nước. Tại Thái Bình, theo tính toán của nhà đầu tư hạ tầng, KCN VSIP Thái Bình sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động địa phương.

Bên cạnh giá trị về kinh tế, KCN VSIP Thái Bình cũng được đánh giá mang lại hiệu quả rõ rệt về xã hội cho địa phương. VSIP không chỉ là KCN mà còn phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp, bao gồm nhà ở, trường học, bệnh viện và các tiện ích khác, giúp thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Với cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư thủ cấp, VSIP hợp tác với các trường nghề, doanh nghiệp để đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, giúp họ thích nghi với yêu cầu sản xuất hiện đại. Được định hướng phát triển bền vững, VSIP Thái Bình chủ trọng áp dụng công nghệ xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Sẵn sàng cho KCN VSIP hiện diện

Hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và hiệu quả mà KCN VSIP Thái Bình sẽ mang lại, người dân trong vùng dự án rất phấn khởi và mong chờ dự án

Chủ động tiêm phòng vắc-xin cho gia súc, gia cầm

Để chủ động ngăn chặn, phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh, thời gian qua, các địa phương đã tích cực tuyên truyền các hộ chăn nuôi chủ động vắc-xin để tiêm phòng bệnh cho đàn vật nuôi, góp phần chăn nuôi phát triển bền vững.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện trên địa bàn tỉnh đàn trâu, bò đạt trên 60.000 con; đàn lợn đạt 695.000 con; đàn gia cầm ước đạt 14 triệu con. Để phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm; triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2025. Thời gian tiêm phòng đại trà từ ngày 15 - 30/3.

Sở cũng chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi yêu cầu cán bộ tăng cường bám sát cơ sở, chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở và các hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi cho biết: Trong tháng 3, các địa phương đã triển khai tiêm được 40.000 liều vắc-xin newcastle, 60.000 liều vắc-xin cúm gia cầm, 20.000 liều vắc-xin gumbaro, 20.000 liều vắc-xin tụ huyết trùng gia cầm, 10.000 liều vắc-xin dịch tả vịt, 10.000 liều vắc-xin viêm gan vịt. Tiêm phòng vắc-xin cho đàn lợn 55.000 liều vắc-xin dịch tả lợn, 20.000 liều vắc-xin tụ máu, 30.000 liều vắc-xin phó thương hàn, 30.000 liều vắc-xin lở mồm long móng, 10.000 liều vắc-xin tai xanh và 15.000 liều vắc-xin suyễn. Đàn chó, mèo tiêm

được 500 liều vắc-xin caré. Các địa phương đã tập trung tuyên truyền đến các chủ trang trại, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chủ động kinh phí để mua vắc-xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, với mục tiêu phấn đấu tiêm đạt so với kế hoạch đề ra.

Điểm đáng ghi nhận đó là sự chủ động, tích cực của người chăn nuôi trong phòng ngừa dịch bệnh. Ông Trần Hữu Thuận, xã Tiến Đức (Hưng Hà) chia sẻ: Hiện nay, tôi nuôi 10 con bò sinh sản và bò thương phẩm. Trong chăn nuôi, tôi chủ trọng phòng, chống dịch bệnh cũng là yếu tố quyết định đến hiệu quả kinh tế. Ngay từ đầu tháng 3, tôi đã triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn bò như: lở mồm long móng, viêm da nổi cục. Thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đàn bò. Ông Trương Văn Tương, xã Nam Trung (Tiền

Hải) cho biết: Tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn gia súc, gia cầm, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe con người. Do đó, tôi đã mua vắc-xin thực hiện nghiêm việc tiêm phòng lỡ mồm long móng, dịch tả cho 35 con lợn của gia đình, bảo đảm đàn vật nuôi không mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Ông Phạm Văn Lý cho biết thêm, ngoài triển khai công tác tiêm vắc-xin để phòng dịch bệnh trên đàn vật nuôi, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi còn tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn. Phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, thực

hành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, phát triển sản xuất gắn với xử lý tốt chất thải, hạn chế ô nhiễm môi trường. Các hộ chăn nuôi cần thường xuyên thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc; tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng để nâng



Người dân xã Quang Bình (Kiến Xương) chủ động tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh cho đàn lợn.

cao sức đề kháng cho vật nuôi; nhập con giống có nguồn gốc rõ ràng, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định.

Tiêm vắc-xin phòng bệnh là một trong những biện pháp tích cực, chủ động nhất trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho

gia súc, gia cầm. Bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền và cơ quan chuyên môn, các hộ chăn nuôi cần nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện tiêm phòng đầy đủ theo quy định nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả trong chăn nuôi.

MẠNH THẮNG